

Số:02/BC-UBND

Kỳ Sơn, ngày 06 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ QS - QP giữa Ban CHQS xã với các ban ngành đoàn thể cấp xã năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, QP - AN và xây dựng Nông thôn mới. Triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế trên địa bàn, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, Quốc phòng được củng cố tăng cường. Bên cạnh đó chúng ta gặp không ít khó khăn, các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt, tình hình biển đông và một số khu vực còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, các loại tội phạm hình sự, tai nạn giao thông còn có chiều hướng gia tăng, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, mặt hàng nông sản người dân làm ra còn giảm sút làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân nói chung và LL VT xã nói riêng.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban CHQS huyện, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, sự nỗ lực phấn đấu, tích cực phối hợp hoạt động giữa các ban ngành, đoàn thể cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ QS - QP đã đạt được những kết quả quan trọng như sau.

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Ký kết chương trình phối hợp hoạt động và tổ chức quán triệt tình hình nhiệm vụ QS - QP trong năm 2021

Ngay từ đầu năm, sau khi có Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP của huyện, của xã; từ đó trường ban ngành cấp xã đã tổ chức quán triệt và tiến hành tổ chức ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS - QP và tầm quan trọng, ý nghĩa, nội dung chương trình phối hợp. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn có sự trao đổi phối hợp thực hiện, gắn mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn với thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS - QP

a. Phối hợp công tác tuyên truyền giáo dục

Ban CHQS xã và các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức quán triệt và học tập đầy đủ cho cán bộ Đảng viên, LLVT và nhân dân về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, Nghị quyết của Chính phủ, Bộ, Ban ngành về công tác QS- QP năm 2021. Gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục tình hình thực hiện nhiệm vụ QS - QP của LLVT Quân khu, tỉnh, huyện, xã và yêu cầu xây dựng Cụm ATLC, SSCĐ với xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới. Giáo dục

nâng cao tinh thần trách nhiệm cảnh giác Cách mạng, phòng chống có hiệu quả chiến lược “DBHB” BLLD của các thế lực thù địch. Các ban ngành đoàn thể đã chủ động phối hợp bằng nhiều hình thức như: Mở các lớp tập huấn lồng ghép các nội dung, chương trình để tuyên truyền giáo dục Pháp luật cho hội viên, Đoàn viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, hành động cho cán bộ hội viên, Đoàn viên, LLVT và nhân dân trong toàn xã.

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống Cách Mạng xã nhà, động viên các lực lượng tham gia tích cực vào xây dựng các tiêu chí theo bộ tiêu chí, mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố Quốc phòng an ninh, giữ vững chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã nhà.

Đầu năm tổ chức tập huấn cán bộ ban chỉ huy Quân sự xã tại ban chỉ huy Quân sự huyện, tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2021 và tổ chức huấn luyện, hội thi hội thao năm 2021 đạt kết quả tốt. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng cho 05 đồng chí đối tượng 4 do huyện quản lý, bồi dưỡng kiến thức đối tượng 3 cho 1 đồng chí; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ tiến thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức giao quân cho 16 thanh niên vào các đơn vị Quân đội, Công an tạo niềm tin cho tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và đón tiếp 10 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn trong năm, như lễ kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ, kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐNDVN, 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. MTTQ xã đã phối hợp Ban công an, Đoàn thanh niên tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước nhất là luật giao thông đường bộ cho mọi tầng nhân dân trong toàn xã, các đoàn thể như: hội Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên tổ chức động viên các thành viên trong độ tuổi Dân quân tham gia học tập chính trị, huấn luyện Quân sự, lên đường nhập ngũ, lao động sản xuất ổn định cuộc sống cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ QS - QP, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt và thực hiện các nhiệm vụ khác.

b. Phối hợp xây dựng LLVT lớn mạnh

Các ban ngành đoàn thể tiếp tục phối hợp tổ chức, quán triệt tốt Luật dân quân tự vệ, pháp lệnh DBĐV, các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ, của Bộ QP, Ban CHQS làm tốt công tác tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền trong miễn nhiệm, bổ sung ổn định tổ chức biên chế dân quân theo đúng quy định của Luật. Cán bộ quân sự xã thường xuyên được củng cố đầy đủ, đúng nguyên tắc, đúng thủ tục, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực QP được đẩy mạnh. Ban CHQS xã đã tổ chức cho cán bộ ban chỉ huy đi tập huấn quân sự đầu năm tại ban CHQS huyện đảm bảo quân số, đúng thành phần, đảm bảo thời gian và an toàn tuyệt đối về tham gia giao thông. Tổ chức huấn luyện, hội thao đạt kết quả cao, đạt kết quả loại giỏi

của huyện. MTTQ và các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ mỗi suất quà trị giá 2.500.000 đồng. Năm 2021 các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự xã tổ chức tốt việc thực hiện nhiệm vụ QS-QP.

c. Phối hợp xây dựng thể trận QPTD gắn với thể trận ANND và xây dựng cơ sở ATLC

Ban CHQS xã đã chủ động xây dựng và hoàn thiện kế hoạch A2, Kế hoạch phòng chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng phối hợp với ban công an tuần tra canh gác giữ vững ANTT- ATXH trên địa bàn xã. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những tranh chấp mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết có hiệu quả, bổ sung kiện toàn Ban xây dựng cơ sở xã.

Kết quả phân loại cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2021 gồm 2/13 đơn vị vững mạnh toàn diện, cụm liên xã hoạt động khá, thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở. Chính vì vậy mà công tác xây dựng cơ sở có bước phát triển toàn diện đi vào chiều sâu có nề nếp .

d. Phối hợp thực hiện công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội

Công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Được các ban ngành đoàn thể quan tâm đúng mức, đã tổ chức hoạt động 73 năm ngày thương binh liệt sỹ, khuyến góp được 4.500.000 triệu đồng mua được 9 sổ tiết kiệm tặng cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn, ngày vì người nghèo, nạn nhân chất độc gia cam, số tiền rà soát và làm thẻ bảo hiểm cho các đối tượng chính sách và người có công; giải quyết các hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 62, 49 đến nay hồ sơ nộp lên cấp trên 455 bộ đã nhận quyết định trợ cấp 1 lần là 395 bộ cho các đối tượng.

2. Một số khuyết điểm và tồn tại

Việc quán triệt và tổ chức thực hiện, ký kết một số nội dung chương trình chưa có chiều sâu, kết quả chưa cao.

Thực hiện chế độ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa Ban CHQS xã với các ban ngành đoàn thể chưa được thường xuyên, trong công tác tuyên truyền phối hợp có thời điểm chưa kịp thời.

Tóm lại năm 2021 mặc dù còn có nhiều khó khăn chi phối với sự nỗ lực của Ban CHQS xã và các ban ngành đoàn thể nên các nội dung ký kết phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ QS- QP đã đạt kết quả cao.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào sự thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ QS- QP năm 2021 và những năm tiếp theo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QS - QP NĂM 2022

A. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể

1. Tiếp tục phối hợp quán triệt nghị quyết của đảng các cấp, Luật dân quân tự vệ tạo sự chuyển biến về nhận thức hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Chấp hành nghiêm mệnh lệnh, Kế hoạch diễn tập phòng thủ cấp xã của chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. Phối hợp công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn không để bị động.

2. Tiếp tục phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của LLVT xã xây dựng cán bộ quân sự từ xã đến thôn vững mạnh tham gia phòng chống thiên tai, phòng chống hỏa hoạn đạt kết quả cao.

3. Phối hợp tuyên truyền giáo dục cho dân nhân và LLVT, hội viên, đoàn viên về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, làm tốt công tác tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do trung ương và địa phương phát động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa phương.

4. Phối hợp tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, nâng cao chất lượng XDCS. Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh” “ Cuộc vận động xây dựng NTM”.

5. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội trọng tâm là các chính sách tền động sau chiến tranh, chế độ theo quy định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

B. Những chủ trương và biện pháp chính

1. Quán triệt sâu sắc cho cán bộ, Đảng viên, LLVT và nhân dân các nghị quyết, Chỉ thị của đảng các cấp về lãnh đạo chỉ đạo QP-AN, giáo dục nâng cao nhận thức cảnh giác Cách mạng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tổ chức chính trị xã hội phối hợp với lực lượng Quân sự và Công an xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương trong công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

3. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thực hiện các nhiệm vụ khác, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt kết quả tốt.

4. Triển khai thực hiện sát với điều kiện, nhiệm vụ của từng ban ngành đoàn thể, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc chặt chẽ.

5. Thường xuyên bán sát các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động chỉ đạo triển khai đồng thời phân công cán bộ theo dõi các hoạt động, kịp thời bổ sung, điều chỉnh nội dung, giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Trên đây là những kết quả đạt được trong phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021, đề ra phương hướng chủ trương phối hợp hoạt động năm 2022, các ban ngành đoàn thể căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS - QP năm 2022 của LLVT xã nhà và các ban ngành đoàn thể cấp xã./.

Nơi nhận:

- BCHQS huyện;
- Công an huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Các ban ngành, đoàn thể, trường học, trạm y tế;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Ngọc